



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๑๖๙,๘๗๕.

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สร้างสุข

โรงเรียนธุรกิจบ่มเพาะ ‘จิตสาธารณะ’

เป้าหมายของการทำกิจการ หรือธุรกิจในยุคที่ทุนนิยมครอบงำสังคมมนุษย์ มักจะแสวงหาเพียงผลกำไรสูงสุด โดยไม่ได้มองถึงการสังคมนประโยชน์ของสังคมมากไปกว่าการสังคมน “ความมั่งคั่ง” มีเพียงธุรกิจที่ก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรแถวหน้า ปราศจากเงื่อนไขของการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแล้วเท่านั้น จึงจะมี “เวลา” หันมาใส่ใจสังคม และเริ่มนำแนวคิดการตอบแทนสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร

แต่อันที่จริงแล้ว รากเหง้าของสังคมจะต้องก่อร่างสร้างตัวมาจากจิตใจที่ คิดดี ทำดี การทำธุรกิจจึงควรเริ่มต้นจากพื้นฐานแห่งความพอเพียง ทำธุรกิจเพื่อเลี้ยงปากท้องและก่อให้เกิดสังคมสร้างสรรค์ การจ้างงานเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไหลลื่นเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ เพื่อปลายทางในการสร้างประชาคมโลกที่สุขสงบมากกว่าการแก่งแย่งชิงดีเพื่อให้ได้ความมั่งคั่งมาครอบครอง

จากแนวคิดดังกล่าว สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ(สกส.) จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต้นแบบแห่งโรงเรียนนักการศึกษาแถวหน้าของประเทศ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่สร้างสรรบุคคลากรอาชีพ “ครู” ในการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนาต้นแบบสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมทางสังคม และกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกของเอเชีย ภายใต้โครงการ โรงเรียนผู้ประกอบการทางสังคม หรือ School for Social Entrepreneur

โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว. กล่าวว่า โรงเรียนสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และศึกษากันในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อย่างเช่น มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด, ฮาร์วาร์ด, สแตมฟอร์ด และ นอร์ธแฮมตัน โดยหลักสูตรที่ใช้จะมุ่งสอนให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบสังคม และในขณะเดียวกันยัง

ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมไปด้วย ซึ่งกิจการจะต้องอยู่รอดอย่างไรพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังที่กำไรสูงสุด

“ในประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จเกี่ยวกับหลักสูตรนี้อย่างมาก ในเวลา 10 ปีมีกิจการเพื่อสังคมมากถึง 68,000 แห่ง ยกตัวอย่างเช่น กิจการที่นำคนไร้บ้านมาฝึกขับรถเมลล์จนกิจการมีรถเมลล์ 300-400 คัน หรือนำผู้ที่เคยติดคุกมาฝึกเป็นพ่อครัวแล้วเปิดร้านอาหาร ทำให้อัตราการกลับเข้าไปสู่การติดคุกน้อยลงโดยกิจการมีกำไร เป็นต้น” ผศ. นพ. เฉลิมชัย กล่าว

สำหรับเกณฑ์ในการรับนิสิตในปีแรกของหลักสูตรซึ่งคาดว่าจะเปิดสอนปี 2556 นั้น ผศ. นพ. เฉลิมชัย กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน จะไม่คำนึงถึงวุฒิการศึกษา ขอเพียงแค่อ่านออก เขียนได้ ผ่านการตรวจสอบเรื่องแรงบันดาลใจ และเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีกิจการหรือธุรกิจมาก่อนเท่านั้น ใช้เวลาเรียน 6-12 เดือน เน้นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ การเรียนในห้องเรียนมีเพียงส่วนน้อย ระยะเวลา สกส. จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน สำหรับในอนาคตอาจจะขอสนับสนุนจากบริษัทเอกชนต่างๆ หรือกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และดำเนินกิจการจริง นักศึกษาสามารถกลับมาขอรับค่าปรึกษาจากโรงเรียนได้ตลอดเวลา

ทางด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นำไปสู่การดำเนินงานใน 3 ด้านสำคัญ คือ 1.การพัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษา มศว มีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม ผ่านรูปแบบอาสาสมัคร การฝึกงาน 2.การพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรการเรียนการสอนของ มศว ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนางานด้านสังคม โดยสร้างความร่วมมือกับคณะ หรือภาควิชาที่มีความพร้อม และ 3.ความร่วมมือในการพัฒนาแนวคิด และรูปแบบการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อให้ มศว ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกของเอเชีย และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา ต่อไป

